



โครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร

ความนำ

ด้วยศักยภาพทรัพยากรของพื้นที่ภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพสูง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพังงา โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่มีศักยภาพเป็น เมืองสมุนไพรนำร่อง (Herbal City) มีขมิ้นชันและไพลเป็นพืชสมุนไพรที่โดดเด่น ดินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเหมาะสมในการปลูกขมิ้นชัน ทำให้เหง้าของขมิ้นชันมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคอร์คิวมินอยด์ (Curcuminoid) สูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี มีฤทธิ์บำรุงและรักษาตับช่วยป้องกันมะเร็ง ข้ออักเสบ ธาลัสซีเมีย ลดระดับคอเลสเตอรอล และป้องกันสมองเสื่อม เหมาะสำหรับการนำมาสกัดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง หรือยา อีกทั้งสารดังกล่าวมีงานวิจัยรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โด่งดังระดับโลกเป็นที่ยอมรับว่า “ขมิ้นชัน จ.สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน ดีที่สุดในโลก” เนื่องจากผลการวิเคราะห์หาสารเคอร์คิวมินอยด์ (Curcuminoid) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์แก้อักเสบในขมิ้นชันจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่ามีสารเคอร์คิวมินอยด์สูงมากถึงในระดับประมาณ 10 ถึง 10 กว่า ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในโลก เพราะปกติขมิ้นชันธรรมดาจะมีสารดังกล่าวอยู่ในระดับ 3-4 เท่านั้น นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีแหล่งปลูกและสารเคอร์คิวมิน เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ จังหวัดพังงา และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่า ขมิ้นที่ปลูกในพื้นที่ ต.ด้าทองกลาง อ.ทับปุด จ.พังงา มีสารเคอร์คิวมินมากกว่าขมิ้นที่ปลูกในแหล่งอื่นถึง 5 เท่าตัว จึงส่งผลเป็นที่ยอมรับถึงความเป็นที่สูงสุดของคุณภาพ เมื่อมีการวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับก็ควรส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาคุณภาพสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ โดยพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงปี 2001-2100 ตลาดความต้องการสูง แต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการศึกษา สมุนไพร ยา เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร จากข้อมูลสถิติแห่งชาตสรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับคุณภาพการผลิตแปรรูปสมุนไพรอย่างครบวงจร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10, 11 ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน จึงเล็งเห็นความสำคัญจัดทำเสนอ “โครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร” ขึ้น

วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพร ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมด้านการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนโยบายภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืนส่งเสริม
- บุคลากรผู้ปลูกสมุนไพร ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยการปลูกแบบอินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 200395

